



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวหฤทัย บุญทรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาววิสา กองเพชร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวอรุวารรณ มุ่มขาว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางสาวชิตชนก อินทรวีชา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๙๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวหฤทัย บุญทรง
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๓๑๑๒๑๖๔๓๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวหุทัย บุญทรง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๐๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา ผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ ๕ ปี มารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ด้วยอาการไข้สูง หายใจหอบเหนื่อย ไอมาก ก่อนมาโรงพยาบาล ๑ วัน สัญญาณชีพแรกได้รับอุณหภูมิร่างกาย ๓๘ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังร้อยละ ๙๔ หายใจหอบเหนื่อย มีชายโครงบวม คอบวม ปีกจมูกบาน ฟังเสียงหายใจได้ยินเสียง wheezing ทั้งเสียงหายใจเข้าและเสียงหายใจออก จึงให้ออกซิเจนทางจมูก อัตราการไหล ๓ ลิตรต่อนาที เด็กยังหายใจเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ ๕๐ - ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๐ - ๑๕๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังร้อยละ ๙๕ แพทย์จึงให้พ่นยาขยายหลอดลมแบบมีละอองฝอยผ่านทางจมูก ๒ ครั้ง ห่างกันทุก ๑๕ นาที เด็กยังหายใจเหนื่อยหอบ อาการไม่ดีขึ้น แพทย์วินิจฉัยว่าเด็กมีภาวะหอบหืดเฉียบพลัน จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดจึงให้นอนโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เวลา ๘.๓๐ น. เลขที่ภายนอก ๖๕๕๓/๕๔ เลขที่ภายใน ๘๙๓๙/๕๙ แพทย์ให้การรักษาต่อโดยให้พ่นยาขยายหลอดลมแบบมีละอองฝอยผ่านทางจมูกอีก ๓ ครั้ง และให้ยาขยายหลอดลมทางหลอดเลือดดำ ดมน้ำงดอาหารทางปากให้สารน้ำ ๕ % DN/๒ อัตราการไหล ๖๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำ ส่งตรวจเลือดทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิกและเพาะเชื้อให้ยาปฏิชีวนะเป็น Ceftriaxone แพทย์ประเมินอาการอีกครั้ง เด็กยังหายใจเหนื่อยหอบ ชายโครงบวม คอบวม ฟังเสียงหายใจได้ยินเสียง wheezing ทั้งเสียงหายใจเข้าและเสียงหายใจออก อัตราการหายใจ ๔๐ - ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๐ - ๑๕๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังร้อยละ ๙๕ - ๙๖ ประเมิน asthma score ได้ ๘ คะแนน จำเป็นต้องได้รับการช่วยหายใจโดยพ่นยาขยายหลอดลมแบบมีละอองฝอยต่อเนื่องทางจมูก แพทย์จึงให้ย้ายผู้ป่วยมารักษาต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร เวลา ๙.๓๕ น. อาการแรกเริ่มเด็กหายใจแรง ชายโครงบวม คอบวม ฟังเสียงหายใจได้ยินเสียง wheezing ทั้งเสียงหายใจเข้าและเสียงหายใจออก อัตราการหายใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังร้อยละ ๙๗ ความดันโลหิต ๑๐๖/๘๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ

ร่างกาย ๓๘ องศาเซลเซียส ประเมิน asthma score ได้ ๘ คะแนน ได้รับการรักษาโดยการพ่นยาขยายหลอดลมแบบมีละอองฝอยต่อเนื่องผ่านทางจุกเป็นเวลา ๓ วัน และให้ก๊าซออกซิเจนระบบความเข้มข้นสูงผ่านเครื่องทำความอุ่นชื้นเป็นเวลา ๕ วัน ได้รับออกซิเจนทางจุกเป็นเวลา ๒ วัน ได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลา ๕ วัน ได้รับยาขยายหลอดลมทางหลอดเลือดดำเป็นเวลา ๔ วัน และได้รับยาขยายหลอดลมแบบมีละอองฝอยเป็นเวลา ๗ วัน ในระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล ได้ให้การพยาบาล ศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาลเด็กที่มีภาวะหอบหืดเป็นเวลา ๗ วัน เยี่ยมอาการทั้งหมด ๕ ครั้ง ผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาล ๔ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถย้ายกลับไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมได้ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อย่างปลอดภัย บิดามารดาคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย และสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยในเรื่องการพ่นยา การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การดูแลสภาพแวดล้อมในบ้านและการหลีกเลี่ยงสถานที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะหอบหืด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาระบบการบริหารยาหอผู้ป่วยหนักกุมาร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยาถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยารวดเร็ว
๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารยาผิดพลาด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร
๒. บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาแนวปฏิบัติทำให้พัฒนาบุคลากรในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมาร
๓. ลดอัตราการเกิดความผิดพลาดจากการบริหารยา และลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล
๔. ลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย